

### **3. HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC**

Để góp phần giảm thiểu gánh nặng về an ninh lương thực cho Nhà nước, từng bước cải thiện địa vị kinh tế cho chị em phụ nữ, Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX đã đưa vấn đề “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” thành một chương trình công tác trọng tâm của cả nhiệm kỳ. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện hàng loạt các hoạt động cụ thể, như: tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật, cho vay vốn và bồi dưỡng kiến thức quản lý sử dụng vốn, xây dựng các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đào tạo nghề và tư vấn hỗ trợ giải quyết việc làm...

Chỉ tính riêng trong năm 2004, có gần 2,4 triệu lượt hộ phụ nữ (trong đó có 86 nghìn hộ phụ nữ nghèo) được vay vốn từ các nguồn do Hội phụ nữ các cấp quản lý với tổng số vốn là 5,347 tỉ đồng. Ngoài ra, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp còn tổ chức bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về khoa học kỹ thuật cho 3,7 triệu lượt phụ nữ, bồi dưỡng kiến thức về quản lý và sử dụng vốn cho 1,8 triệu lượt phụ nữ. Các hoạt động vừa hỗ trợ vốn vừa cung cấp kiến thức được đánh giá là một trong những mô hình hỗ trợ có hiệu quả trong công tác xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế ở cơ sở và từng bước góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho phụ nữ nói riêng và hộ gia đình nói chung.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp còn đẩy mạnh công tác hỗ trợ đào tạo nghề và tư vấn giới thiệu việc làm cho chị em phụ nữ. Trong năm 2004, có 173 nghìn phụ nữ được tư vấn nghề nghiệp, việc làm; 176 nghìn phụ nữ được giới thiệu việc làm và cung ứng lao động; 10.530 phụ nữ được giới thiệu xuất khẩu lao động.

Ngoài ra, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam còn phát động các phong trào “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” và “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” để huy động sự tham gia của mọi tầng lớp phụ nữ vào việc xóa đói giảm nghèo, cải thiện điều kiện kinh tế hộ và nâng cao địa vị kinh tế

Loại nghề	Số học viên tham gia	Có việc làm sau đào tạo	Tỷ lệ %
Nghề may	29.068	13.296	45,7
Điện tử dân dụng	1.767	427	24,2
Tin học/ngoại ngữ	3.782	471	12,5
Tiểu thủ công nghiệp	105.639	74.205	70,2
Nghề dịch vụ	20.779	3.704	17,8
Nghề khác	31.643	15.146	47,9
			<b>55,7</b>

cho phụ nữ. Tổng giá trị hoạt động giúp nhau từ phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” được quy đổi thành tiền là 409,4 tỉ đồng và số lượt phụ nữ được giúp đỡ từ phong trào này là 1,7 triệu người. Tổng số vốn thu được từ phong trào “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” là 139,2 tỉ đồng và có 72,3 nghìn lượt phụ nữ được vay vốn từ nguồn quỹ này.

Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp cũng đã hỗ trợ xây dựng thí điểm và nhân rộng một loạt các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế như: các tổ/nhóm/câu lạc bộ vay vốn, tín dụng, tiết kiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển ngành nghề truyền thống, chăn nuôi, trồng trọt, đổi công, buôn bán, dịch vụ... Các mô hình này hoạt động khá đa dạng và có hiệu quả và được xây dựng trên cơ sở điều kiện thực tế của từng địa phương. Chỉ tính riêng số tổ nhóm phụ nữ vay vốn, tín dụng, tiết kiệm được xây dựng theo mô hình hướng dẫn của TW Hội năm 2004 trên phạm vi toàn quốc có hơn 151 tổ/nhóm, thu hút hơn 2,1 triệu thành viên tham gia. Số tổ/nhóm phụ nữ vay vốn, tiết kiệm khác có 103,4 nghìn tổ/nhóm, thu hút gần 1,7 triệu thành viên tham gia.

Hoạt động hỗ trợ hộ nghèo là một trong những hoạt động được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chú trọng. Năm 2004, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã hỗ trợ 515 nghìn hộ nghèo (trong đó có 244 nghìn hộ nghèo do

phụ nữ làm chủ hộ) và đã giúp 111,2 nghìn hộ được hỗ trợ thoát nghèo (trong đó có 56,7 nghìn hộ do phụ nữ làm chủ hộ).

Có thể nói, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thực hiện tương đối có hiệu quả, thật sự đã góp phần làm cải thiện bộ mặt kinh tế nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực cho người dân và từng bước nâng cao địa vị kinh tế cho phụ nữ.

Để Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam có thể thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xin được đề xuất một số kiến nghị:

1. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt nam cần tiếp tục thúc đẩy hai phong trào “phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình” và “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” nhằm thu hút được nguồn lực từ mọi tầng lớp phụ nữ tham gia vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực một cách bền vững.

2. Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, từ đó có phương hướng chỉ đạo điểm hoặc nhân rộng các mô hình hoạt động

có hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi địa phương.

3. Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nghề và tư vấn giới thiệu việc làm, tích cực tìm kiếm các thị trường lao động trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ chị em có việc làm, tăng thu nhập, đảm bảo cuộc sống gia đình.

4. Tăng cường phối hợp với tổ chức khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, với các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp để bồi dưỡng, huấn luyện cho phụ nữ các kiến thức kỹ thuật về phát triển sản xuất, phát triển trang trại, tạo công ăn việc làm cho phụ nữ, giúp chị em phụ nữ từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế.

5. Mạnh dạn phối hợp với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng, chủ động khai thác các nguồn vốn trong nước và quốc tế để hỗ trợ chị em phụ nữ có nhu cầu vay vốn kết hợp với việc tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn kiến thức sử dụng vốn nhằm hỗ trợ chị em sử dụng và quản lý đồng vốn một cách có hiệu quả.

-----